

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เลขรับ.....
วันที่ - 9 ก.ค. 2564
13.40



ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
รับที่ 202/64
วันที่ 8 / 7 / 66

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

ด่วนที่สุด

ที่ บร ๐๐๒๑ / ว

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดตามสภาวะอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บริเวณพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำ การสังเกตระดับน้ำ และความผิดปกติของน้ำ รวมทั้งขอให้เตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านที่กำหนด

๒. ขณะเกิดอุทกภัย ในกรณีที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายสิ่งของชั้นที่สูง พร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ ไม่ใช้ หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น ควรระมัดระวังอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและสัตว์มีพิษ ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณน้ำท่วมสูงเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าจากการจมน้ำ ใช้วัสดุที่ลอยน้ำและพยุงตัวได้เมื่อต้องลุยน้ำ และเมื่อจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยพ้นจากเส้นทางน้ำไหลเชี่ยว แนวดินถล่ม และบริเวณน้ำท่วมสูงโดยหลีกเลี่ยงการเดินข้ามลำน้ำ ห้ามสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง และให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน

/๓. ประชาสัมพันธ์...

๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัย ให้แจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือ แจ้งผ่านไลน์ “ปก. รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ (สนง.ปก.จ.บร.) ทราบในเบื้องต้นทันที ทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๕๖ - ๙ และรายงานทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายดำรงชัย เนรมิตตพงษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการจังหวัด